
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน 
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2/2565 

                        วันที่  13  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65  เวลา  ๐๙.๓๐ น.                         
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 

 

สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.) ทั้งหมด      14  คน  ผู้ไม่มาประชุม(ลา)      1         คน 
สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.)เข้าประชุม   13  คน  ผู้เข้าร่วมประชุม      13          คน 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจักรพันธ์ เส็งนา ประธานสภาฯ จักรพันธ์ เส็งนา  
2 นายลี นาแข็ง รองประธานสภาฯ ลี นาแข็ง  
3 นางไพนิตย์ สีสืบมา เลขานุการสภาฯ ไพนิตย์ สีสืบมา  
4 นายแสงดาว พรมมณี ส.อบต.หมู่ที่ 2 แสงดาว พรมมณี  
5 นางกมลชนก สีสืบมา ส.อบต.หมู่ที่ 4 กมลชนก สีสืบมา  
6 นายประยงค์ อินทร์ใหญ่ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ประยงค์ อินทร์ใหญ่  
7 นายธีรพงษ์ คิดถูก ส.อบต.หมู่ที่ 7 ธีรพงษ์ คิดถูก  
8 นายบุญศรี สิงห์คำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บุญศรี สิงห์คำ  
9 นายนิธิศ แก้วรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 นิธิศ แก้วรัมย์  

10 นางยงค์ยุทธ ชาญตะกั่ว ส.อบต.หมู่ที่ 10 ยงค์ยุทธ ชาญตะกั่ว  
11 นายสายชล พันธุ์ฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 -  
12 นายไสว สีสืบมา ส.อบต.หมู่ที่ 12 ไสว สีสืบมา  
13 นายสมศักดิ์ เชนรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ 13 สมศักดิ์ เชนรัมย์  
14 นายนิวัฒ วัตตการ ส.อบต.หมู่ที่ 14 นิวัฒ วัตตการ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  6  คน 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธานี ขลิบกลาง นายก อบต.ทุ่งจังหัน ธานี ขลิบกลาง  
2 นายสมพงษ์ วงค์มามี รองนายก อบต. สมพงษ์ วงค์มามี  
3 นายดนัยวัฒน์ จันทร์มณ ี รองนายก อบต. ดนัยวัฒน์ จันทร์มณี  
4 นายสวัสดิ์ บุญหว่าน เลขานุการนายกฯ สวัสดิ์ บุญหว่าน  
5 นายอดุศักดิ์ นาสุข นิติกร อดุลศักดิ์ นาสุข  
6 นายวีระวัช อัตถาภูมิ ผอ.กองช่าง วีระวัช อัตถาภูมิ  

     
     
     

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจักรพันธ์ เส็งนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน ได้
กล่าวเปิดการประชุมแล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน 
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2/2565 

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน 

อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายจักรพันธ์ เส็งนา แจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 นายธานี ขลิบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน ได้แต่งตั้งคณะผู้บริหาร 

จำนวน 3 ท่าน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ดังนี้ 
    1. นายสมพงษ์ วงค์มามี ตำแหน่ง รองนายกฯ คนที่ 1 
    2. นายดนัยวัฒน์ จันทร์มณี ตำแหน่ง รองนายกฯ คนที่ 2 
    3. นายสวัสดิ์ บุญหว่าน ตำแหน่ง เลขานุการนายกฯ 

1.2 เรื่องให้สมาชิกและผู้บริหารทั้ง 18 ท่าน ไปอบรมเพิ่มศักยภาพที่โรงแรมอัลวาเรช 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   1.3 เรื่องการไปร่วมงานปาริวาสกรรมที่ วัดป่าโนนสำราญ  
นายประยงค์ อินทร์ใหญ่ เรื่องการไปอบรมและการร่วมงานปริวาสกรรมควรอยู่ในวาระอ่ืนๆ 
ส.อบต.หมู่ 5 
นายจักรพันธ์ เส็งนา ผมแจ้งเพื่อทราบเท่านั้นครับ ยังไม่ได้ขอมติ 
ประธานสภาฯ   - ท่านนายก มีเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายธานี ขลิบกลาง เรื่องการบริจาคโลหิต ซึ่งทางเหล่ากาชาดจะขอมา อบต.ละ 1 ท่าน เป็นประจำไม่ว่าจะ 
นายก อบต. เป็นผู้บริหาร สมาชิก ครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นเรื่องของท้องถิ่น ที่จะจัดไป 1 ท่าน 
  - ช่วงปีใหม่อันตราย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองเข้า

ทำหน้าที่ที่ด่าน 
  - หากเป็นกิจกรรมทางวัดหรือ รพ.สต.ทุ่งจังหัน จัดกิจกรรมต่างๆ ก็ให้ทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหันเข้าร่วมทุกครั้งด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 1. การประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
     - รับรอง 
 2. สมัยสามัญสมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 มกราคม 2565 
     1. แก้ไขโครงการที่ 6 เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
     2. นายกฯ ขอใช้งบสะสมจ่ายขาดพัฒนาด้านต่างๆ 3 ด้าน จากข้อ 1 คลัง เป็น 
    - ถนน 
    - ท่อพร้อมบ่อพัก 
    - ซ่อมแซมลูกรัง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ตามที่ 87 – 102 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 3 ด้าน 
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นายจักพันธ์ เส็งนา จากโครงการที่ท่านนายกฯ ยื่นให้สมาชิกพิจารณาขณะนี้ 4 โครงการตามเอกสารที่แจก 
ประธานสภาฯ  ให้กับสมาชิกทุกท่าน ให้ตรวจสอบและพิจารณาร่วมกันครับ 
นายไสว สีสืบมา  ขอให้แก้ไขโครงการที่ 4 จากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเป็นท่อระบายน้ำ 
ส.อบต.หมู่ 12 
นายแสงดาว พรมมณี แก้ไขโครงการที่ 3 จากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเป็นท่อระบายน้ำ 
ส.อบต.หมู่ 2  ขอทราบจำนวนงบจ่ายขาดมีอยู่เท่าไหร่ครับ เนื่องจากเรื่อง ความเดือดร้อนของ

ประชาชนแต่ละหมู่บ้านมีมาก จึงอยากทราบว่ามีมากน้อยเท่าใด 
นายธานี ขลิบกลาง ตอบ มีอยู่ 1,110,749.99 กว่าบาท และขอให้สภาฯพิจารณา 4 โครงการ ซึ่งอยู่ใน

กรอบ 3 
นายก อบต. ด้าน จำนวน 1,110,000 ตามนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านฝายใหญ่ 
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนสำราญ 
  3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งจังหัน 
  4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง 
 เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างเป็นครุภัณฑ์ไม่สามารถใช้งบจ่ายขาดได้ จะต้องบรรจุเข้าในข้อบัญญัติ

เท่านั้น และขอให้รอในรอบช่วงเดือนมีนาคมครับ ให้ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านก่อน แล้ว
ยื่นให้นายกฯ และนายกฯจะยื่นสภาฯ พิจารณาครับ 

นายไสว สีสืบมา วันนี้ประชุมพิจารณางบสะสมเพ่ือที่จ่ายขาดก็ควรจะอยู่ในประเด็นนี้ก่อน 
ส.อบต.หมู่ 12 
นายประยงค์ อินทร์ใหญ่ เพ่ือจะพิจารณาต้องให้สมาชิกเจ้าของโครงการอภิปรายถึงเหตุผลหรือแนวทางของโครง 
ส.อบต.หมู่ 5 การก่อน ไม่ใช่มองหน้ากันแล้วขอมติ สำหรับกระผมไม่ได้คัดค้านนะครับ แต่อยากให้

เป็นไปตามระบบและพ่ึงเข้ามาการเสนอโครงการเร็วเกินไป การจ่ายเงินสะสมนั้น ดูความ
เดือดร้อนของแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ลำดับไหน อยู่ลำดับที่ต้นๆของความเดือดร้อนหรือไม่     
ตัวผมเองก็ส่งมาหลายครั้งแล้วยังไม่ได้ ควรอภิปรายก่อนไปใช้ พอนายกยื่นมาให้พิจารณา
กับอนุมัติให้ทำเลย 

นายไสว สีสืบมา โครงการของผมเห็นความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งท่อระบายน้ำไปตลอดแนวปลายน้ำ 
ส.อบต.หมู่ 12 ไม่มีท่อน้ำก็ขังเน่าเหม็น ซึ่งหน้าฝนน้ำจาก หมู่ 1 ไหลมาจากบ้านนายเอ็ม ศรีสืบมา      

ซึ่งหมู่ 12 เป็นจุดรับน้ำ เมื่อน้ำท่วมขังเน่าเหม็นและมีลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค
ไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาของชุมชน ผมจึงอยากทำโครงการนี้ให้ตลอดแนวเพื่อระบาย
น้ำลงทุ่งนาและทำช่วงหน้าแล้งนี้จะทำให้เร็ว เพราะไม่มีฝนตกน้ำไม่ท่วมครับ จึงยื่นขอ
งบประมาณทำให้แล้วเสร็จครับ และในส่วนของผมก็ทำมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2564 
ทำตามกฎหมายกติกาทุกอย่าง มีผู้เห็นชอบ เพียงแต่ประธานสภาท่านยังใหม่ เลยยังเรียบ
เรียงไม่ดีพอ 

นายประยงค์ อินทร์ใหญ่ ท่านประธานสภาฯ จะให้สมาชิกท่านใดลุกขึ้นอภิปรายประชาชนเท่านั้น ที่จะสั่งไม่ใช่มอง 
ส.อบต.หมู่ 5 หน้าครับ แล้วใครจะพูดก็ได้ 
นายธานี ขลิบกลาง แนะนำหน้าที่ของสภาฯ เมื่อนายกฯ ยื่นโครงการเข้าไป ท่านมีหน้าที่พิจารณาตาม 
นายก อบต. มาตรการ 89 เมื่อยื่นสู่สภาฯพิจารณาว่าจะให้ทำหรือไม่ เช่น ผญ.สุริยัน หมู่ 3 ยื่น

โครงการทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน เนื่องจากยังไม่ได้รับการพัฒนายังเป็นถนน
ลูกรังอยู่ 

 



-4- 

นายลี นาแข็ง,นายไสว สีสืบมา,นายแสงดาว พรมมณี รอบ 4 โครงการข้างต้น 
ผมก็นำยื่นสู่สภาฯพิจารณาวันนี้ครับ ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างเป็นครุภัณฑ์ต้องนำบรรจุเข้า
ข้อบัญญัติปี 2566 

นายประยงค์ อินทร์ใหญ่ ที่ผมถามนั้นอยากให้สมาชิกอภิปรายโครงการ ไม่ได้ให้นายกฯตอบแทน 
ส.อบต.หมู่ 5 
นายจักรพันธ์ เส็งนา ผมก็จะให้สมาชิกเจ้าของโครงการอภิปรายอยู่ท่านก็อาศัยความแก่เวทีคัดค้านพูดคนเดียว 
ประธานสภาฯ ตลอดให้โอกาสสมาชิกอ่ืนก่อน เชิญท่านส.อบต.นายลี นาแข็ง อภิปราย 
นายลี นาแข็ง อภิปรายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนสำราญ ซึ่งถนนสายนี้ 
รองประธานสภาฯ ใช้ร่วมกัน หมู่ 6,หมู่ 11 และตำบลดงอีจาน ความเดือดร้อนเพราะถนนที่สร้างก่อนชำรุด

เป็นตอนๆ การสัญจรไปมากลัวมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เป็นโครงการที่ทำมตั้งแต่ปี 
2564 การขนผลผลิตทางการเกษตรก็ลำบาก อยากเชื่อมต่อโครงการให้สัมฤทธิ์ผลเพ่ือ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นครับ 

นายแสงดาว พรมมณี อภิปรายโครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มแก้ไขปัญหาให้กับหมู่ท่ี 
ส.อบต.หมู่ 2  14 หมู่ 2 หมู่ 10 เชื่อมต่อกันใน 3 หมู่บ้านเลยครับ เพราะน้ำจากหมู่ที่ 14 ไหลไปหมู่

ที่ 2 และหมู่ท่ี 10 เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำตลอดแนวน้ำจะหลากและท่วมขังตามพ้ืนที่
อยู่อาศัยของชาวบ้าน เมื่อน้ำขังก็จะส่งกลิ่นเหม็นและจะมีลูกน้ำแพร่ระบาดเป็นสาเหตุ
ของโรคต่างๆ และเสียสุขภาพจิตของประชาชน หน้าฝนจะเดือดร้อนมาก เพื่อทำท่อ
ระบายน้ำส่งน้ำลงคลองไปจะแก้ปัญหาได้หลากหลายครับ ขอสนับสนุนงบประมาณครับ 

นายจักรพันธ์ เส็งนา เมื่อเจ้าของโครงการได้อภิปรายถึงความจำเป็นและลำดับปัญหาและช่วงเวลาที่ควรจัดทำ 
ประธานสภาฯ แล้ว ผมขอมติเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครับ ตามลำดับโครงการครับ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านฝายใหญ่ 
  เห็นชอบ 10 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง 
  งดออกเสียง 3 เสียง 
นายนิธิศ แก้วรัมย์ ยอดจ่ายโครงการ หมู่ที่ 6 อยู่ที่ 457,000บาท ซึ่งข้อแตกต่างจากหมู่ท่ี 3 จ่าย 
ส.อบต.หมู่ 9 136,000 บาท อธิบายด้วยครับ 
นายธานี ขลิบกลาง อธิบายในเอกสารแนบครับ 
นายก อบต.  
นายจักรพันธ์ เส็งนา ดำเนินขอความเห็นชอบตามลำดับ 
ประธานสภาฯ 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนสำราญ 
  เห็นชอบ 10 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ 3 เสียง 
      - นายประยงค์ อินทร์ใหญ่ ส.อบต.หมู่ 5 
      - นายบุญศรี สิงห์คำ ส.อบต.หมู่ 8 
      - นายสมศักดิ์ เชนรัมย์ ส.อบต.หมู่ 13 
 3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งจังหัน 
  เห็นชอบ 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 
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 สรุปทั้ง 4 โครงการ หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 12 เห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งจังหัน เป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ 

 4.2 การพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนชั ่วคราว กศน. อำเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

นายธานี ขลิบกลาง กศน. ยื่นโครงการขอสร้างมาตั้งแต่ปี 57 – 65 ครู กศน. ยื่นขอสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 
นายก อบต. ในพื้นที่ นสล. ของหมู่ที่ 8 ซึ่งในความเห็นชอบจะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่

สาธารณะ เมื่อนายกย้ายออกไปอาคารนั้นๆ ก็จะตกเป็นสมบัติของชุมชนนั้นโดยปริยาย 
และเป็นการสร้างโอกาสให้กับบุตรหลานและประชานในตำบลทุ่งจังหัน 

นายอดุลศักดิ์ นาสุข เรื่องขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่ปี 57 ถึงปี 65 เมื่อคณะผู้บริหารหมดวาระไป ข้าราชการก ็
นิติกร ไม่สามารถอนุญาติได้ เมื่อเวลานี้มีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหันและ

คณะผู้บริหารเข้ามารอบใหม่ก็สามารถใช้พื้นที่ที่ขึ้นทะเบียน นสล. ดำเนินการได้ เพราะ
เป็นอำนาจของท้องถิ่น และเป็นอำนาจของสภาฯที่จะพิจารณาให้ใช้พื้นที่ นสล. ที่ขึ้น
ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี 2 แปลง อีก 3 แปลงท่านนายกฯกำลังดำเนินการขอขึ้น
ทะเบียน 

นายบุญศรี สิงห์คำ เรื่องการสร้างอาคารเรียน กศน.ชั่วคราว ผมเห็นด้วยครับ เพ่ือความเจริญจะได้เกิดข้ึนใน 
ส.อบต.หมู่ 8 ตำบลทุ่งจังหัน 
นายจักรพันธ์ เส็งนา ขอมติสมควรหรือไม่ จากสมาชิกสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ   - เห็นชอบ 13เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 สำหรับโครงการพัฒนาอื่นหรือท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ยื่นโครงการรอรอบต่อไป เรียนเชิญ

ท่านนายกฯ ขึ้นจงทำความเข้าใจแบบไหน อย่างไรก่อนนะครับ 
นายธานี ขลิบกลาง ขอให้รอก่อน ผมขอทำตามที่มีในข้อบัญญัติตามงบประมาณท่ีได้รับพิจารณาและทำง่าย 
นายก อบต. สะดวกตามฤดูกาล แล้วค่อยว่ากันในรอบต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายจักรพันธ์ เส็งนา 5.1 เรื่องการไปอบรมเพ่ิมศักยภาพท่ีโรงแรมเอวาเรช อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หาก 
ประธานสภาฯ ท่านใดคิดว่าไม่ไป หรือเคยอบรมแล้วก็กรุณาแจ้งด้วยครับ เพื่อจะได้ทราบจำนวนชัดเจน

ตารางเข้าอบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2565 สมาชิก 9 – 14 ท่าน คณะ
ผู้บริหาร 4 ท่าน 

นายไสว สีสืบมา การไปอบรมเพ่ิมศักยภาพอยากให้ไปกันทุกคนครับ 
ส.อบต.หมู่ 12  - อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเสนอคือ แท่งน้ำที่ตรงมุมอยากให้ทุบออกและแผงโซล่า

เซลล์ก็ร ื ้อออก ทำเป็นลานกีฬาเพื ่อสุขภาพเอาเครื ่องออกกำลังกายมาตั ้ง เพื ่อให้
ประชาชนได้ออกกำลังกายตามอิสระภาพ เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการ
เสนอแนะไว้ครับ 

นายธีรพงษ์ คิดถูก การทำโครงการต่างๆ เราทำได้ล่วงหน้าก่อน เมื่อประชุมรอบต่อไปค่อยนำส่งใช่มั้ยครับ 
ส.อบต.หมู่ 7  
นายจักรพันธ์ เส็งนา ได้ครับ หรือถ้ารีบ ท่านนำมายื่นให้นายกฯก่อนก็ได้ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายแสงดาว พรมมณี การทำโครงการหรือส่งโครงการสมาชิกใหม่อาจยังไม่เข้าใจ ผมก็ขอแนะนำเมื่อมีการ

ประชุมประชาคมหมู่บ้านก็นำเอาโครงการที่เราจะพัฒนาเข้าในวาระประชุมหมู่บ้าน  
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เพื่อขอมติความต้องการ ถ้าเร่งด่วนก็ไปหาช่างแล้วยื่นให้นายกฯ นายกจะยื่นสู่สภาฯ   
เพ่ือพิจารณาครับ 

    - เรื่องเงินเดือนสมาชิก ท่านสมาชิกใหม่ยื่นบัญชีหรือยังครับ 
นายนิธิศ แก้วรัมย์ ขอให้ท่านประธานทำหนังสือแจ้งประชุมล่วงหน้าด้วยครับ เพราะเพ่ือให้สมาชิกทราบว่า 
ส.อบต.หมู่ 9  ประชุมเรื่องอะไร จะได้เตรียมตัวไม่ใช่แบบนี้ครับ 
นายธานี ขลิบกลาง ท่านประธานได้แจ้งล่วงหน้ากับสมาชิกทุกท่านแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา 
นายก อบต. ไม่ว่าจะแจ้งในที่ประชุมหรือในไลน์กลุ่มก็ถือว่าแจ้งแล้ว ขอให้ทุกท่านแอดไลน์กลุ่ม อบต.

ทุ่งจังหัน เมื่อรับรู้ข่าวสารในกลุ่มของเราครับ 
นายประยงค์ อินทร์ใหญ่ เสนอไว้เรื่องงบจ่ายขาดเงินสะสม 
ส.อบต.หมู่ 5  1. รอบต่อไปหมู่ที่ 5,7,8,9,13 ของบจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อทำรางระบายน้ำ

โซนใต้ด้วยครับ 
2. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างบางหมู่บ้านกว้างเสนอให้ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะ

ดีกว่าครับ ขอสนับสนุนโนใต้ เพื่อการพัฒนาจะได้เดินไปด้วยกันอย่าใช้แบบพวกมาก
หลากไป ขอความทัดเทีนมครับ 

3. เมื่อมีรายได้ก็ควรแบ่งปันเล็กๆน้อยๆให้แก่สมาชิกบ้างก็จะดีนะครับและเรื่อง
การไปอบรมสมควรไป เพราะได้ความรู ้ เช่น ส.อบต.ไสว ควงไป อยากให้สมาชิก
แสดงออกกันทุกคนด้วย อภิปรายเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมควรลำดับ
ความเดือดร้อน 

นายลี นาแข็ง  ขออนุญาตนัดคณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านไปร่วมงานปริวาสกรรม ณ วัด 
รองประธานสภาฯ ป่าโนนสำราญ วันที่ 14 มกราคม 2565 ช่วงเช้าครับ เพราะสายหรือจะไม่ค่อยมีคน

เยอะ เวลา 08.00 น. ครับ 
นายธานี ขลิบกลาง นายบุญศรี สิงห์คำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 แจ้งเรื่องดินสไลท์ที่สระหมู่ 5 และหมู่ท่ี 8 นั้น ทำ 
นายก อบต. หนังสือให้ หจก. มาแก้ไขครับ 
  โครงการต่างๆ ขอให้ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านแล้วยื่นที่นายกฯ เพื่อนายกฯ   

จะยื่นให้สภาฯพิจารณาครับ 
  ประชุมครั้งต่อไป เดือนมีนาคม 2565 
นายลี นาแข็ง แจ้งข่าวดีครับ เงินเดือนออกวันที่ 26 มกราคม 2565 
รองประธานสภาฯ 
นายนิธิศ แก้วรัมย์ เรื่องการไปอบรมขอให้แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ให้ประธานออกใบรับรองให้สมาชิกด้วย 
ส.อบต.หมู่ 9 ผมจะเอาไปกู้เงินครับ 
นายธานี ขลิบกลาง การไปอบรมเป็นการไปรับความรู้มาก อะไรทำได้และทำไม่ได้ เราจะได้รู้หมดและบทบาท 
นายก อบต. หน้าที่ต่างๆของสมาชิกสภาฯว่ามีอะไรบ้าง วันที่จะไปลงทะเบียนวันที่ 28 มกราคม 

2565 นายกและประชาชนสภาฯจะเป็นผู้ไปลงทะเบียนให้ทุกท่าน การอบรมครั้งนี้มี
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาทต่อคน 

นายลี นาแข็ง ผมรับหนังสือจากกองสวัสดิการ เรื่อง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ให้สำรวจด้วยใน 
รองประธานสภาฯ พื้นที่ของแต่ละหมู่ เพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกท่านและแจ้งผู้ที่เกิด พ.ศ. 2506 ให้

มาข้ึนทะเบียน เริ่ม มกราคม 2565 - ตุลาคม 2565 หลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและ
สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละแผ่น 

นายจักรพันธ์ เส็งนา เมื่อท่านใดจะเสนอหรือแนะนำเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีขอขอบคุณสมาชิกผู้ทรง 
ประธานสภาฯ เกียรติทุกท่านครับ 
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  ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 

ลงชื่อ ไพนิตย์ สีสืบมา ผู้บันทึกการประชุม 
      (นางไพนิตย์  สีสืบมา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน 
 
 

ลงชื่อ จักรพันธ์ เส็งนา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายจักรพันธ์  เส็งนา) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 
 
    (ลงชื่อ) กมลชนก สีสืบมา            (ลงชื่อ) ไสว สีสืบมา 
       (นางกมลชนก สีสืบมา)             (นายไสว สีสืบมา) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

      (ลงชื่อ) ไพนิตย์ สีสืบมา 
         (นางไพนิตย์ สีสืบมา) 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
  
 
 
 
 
 
  
  
    
 

 


